



ทั้งหมู่บ้านพรสวรรค์ และตัวแทนของเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สทณ.) และ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้เดินทางไปรวมตัวกันที่ด้านหน้า ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ โดยนำหน้ากากที่วาดเป็นหน้าพระแม่อุมาสวามี เพื่อยื่นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภาคไปยังรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุติการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นมูลเหตุให้เกิดความขัดแย้ง หรือก่อให้เกิดความเดือด

# 'ศาลฎีกา' ยืนตามขั้นต้นสั่งราษฎร 'พรสวรรค์' ออกจากผืนป่าจอมทอง

**ยอดไลน์นิว:** ภายหลังเป็นคดีความยึดเยื้องกันมานานคดีบุกรุกที่ป่าสงวนจอมทอง ความคับหน้าในเรือนั้น เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 ส.ค.56 ที่ศาลฎีกา จ.เชียงใหม่ นาย สุเมธธรรม หัตถสาร ทนายความในฐานะที่ปรึกษาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ พร้อมด้วย ตัวแทนเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สทณ.) เดินทางไปรับฟังการอ่านคำพิพากษา ศาลฎีกา คดีป่าไม้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับชาวบ้าน 47 ราย บ้านพรสวรรค์ หมู่ 14 ต.ช่วงป่า อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในคดีบุกรุกที่ป่าสงวน โดยวันนี้ศาลได้อ่านคำตัดสินคดีของ นายมานิตย์ อินตา ราชวร 1 ใน 47 ราย บ้านพรสวรรค์ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุม และดำเนินคดีฟ้องร้องในข้อกล่าวหาอ้างว่าบุกรุก ก่อสร้าง แผ้วถาง ตัดฟันโค่นไม้ในเขต ป่าสงวน

นายสุเมธธรรม กล่าวว่า คดีชาวบ้านพรสวรรค์ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมฟ้องร้องยึด เยื้องกันมานานกว่า 17 ปี ในส่วนของคดีอาญานั้นสิ้นสุดลงไปแล้ว แต่วันนี้ศาลฎีกา พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ คือสั่งให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้เรา ได้อุทธรณ์ชั้นฎีกาไปว่าคดีได้หมดอายุความไปแล้ว 10 ปี แต่ศาลชั้นต้นบอกว่าการรุกรป่า ไม้ไม่มีอายุความ เจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้ชาวบ้านออกจากป่าเมื่อไหร่ก็ได้ ตรงนี้กลุ่มชาวบ้าน ไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ฎีกาไป แต่ผลก็ออกมายืนตามขั้นต้นดังเดิม

กรณีจับชาวบ้านรุกที่ป่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2539 กระแสอนุรักษ์เข้มข้นในสังคม และมีการแจ้งข่าวว่ามีกรบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจอมทอง เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จับกุม ผู้บุกรุกป่า และพื้นที่ตามที่มีการฟ้องซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ของชาวบ้าน 47 ราย ปรากฏว่าผู้บุกรุกได้หลบหนีการจับกุม เจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้เข้าล้อมจับกุมชาวบ้าน 47 ราย แทน ทั้งที่ชาวบ้านมีหลักฐานการอนุญาตใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ เป็นการยื่นคำขอ เข้าที่ดินเพื่อทำประโยชน์และมีการเสียค่ามัดจำและค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่ โดย เจ้าหน้าที่ทำได้สนใจหลักฐานไม่ ซึ่งมีราษฎรถูกดำเนินคดี 47 ราย แยกเป็น 40 คดี ขณะ นี้ยังคงอีก 34 คดีที่รอคำพิพากษา ในจำนวนนี้มีผู้ที่ถูกจับฟ้องร้องเสียชีวิตไปแล้ว 1 ราย ถูกกักตุนจนต้องออกจากพื้นที่ไปแล้ว 5 ราย นับตั้งแต่ถูกจับกุมวันที่ 17 ธันวาคม 2539 เป็นต้นมา ปัจจุบันชาวบ้านก็ยังจคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

นายสุเมธธรรม กล่าวอีกว่า หลังอ่านคำพิพากษาชาวบ้านประมาณ 50 คนจาก



ร่วมในการดำเนินชีวิตตามปกติสุขของชาวบ้านพรสวรรค์ ขณะที่ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกร ที่ กทม.ก็ได้เดินทางไปเจรจากับตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สั่งการมายังผู้ว่าฯ เชียงใหม่ให้หาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยทางผู้ว่าฯ ได้นัดผู้เกี่ยวข้องทั้งนายอำเภอและ หน่วยงานท้องถิ่นเข้าประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข

นายสุเมธธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการต่อสู้ของชาวบ้าน หากทางป่า ไม้ยังยืนกรานจะใช้กฎหมายบังคับขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ ชาวบ้านก็จะเน้นใช้การ เจริญเป็นหลัก เพราะอาศัยพื้นที่ป่าทำกินมากกว่า 22 ปี และชาวบ้านยืนยันจะไม่ออกจาก ที่ทำกิน จะอยู่ตรงพื้นที่ไว้ ถ้าเจ้าหน้าที่เข้ามา ชาวบ้านก็จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ และหาทาง เจริญต่อไป

ทีมข่าวเฉพาะกิจ/เชียงใหม่